

# The Early Warning System of Industrial Economics: (EWS-IE)



สถาบันพลาสติก  
Plastics Institute of Thailand

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทยเดือนมีนาคม 2563 ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง

ทำให้คาดว่าใน เดือนมีนาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563 (3 เดือน) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ระบบเตือนภัย  
ประจำเดือน  
มีนาคม 2563 - พฤษภาคม 2563  
เฝ้าระวัง

EX_GLOVE	BCI_3	PMI_CHINA
INV_2211		SHIP_2211



ตัวประกอบประกอบ  
ที่ส่งสัญญาณ  
ปกติ

- ปริมาณการส่งออกถุงมือยาง (EX\_GLOVE) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
- ดัชนี PMI ภาคการผลิต จีน (PMI\_CHINA) อยู่ที่ระดับ 51.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 ทั้งนี้ ดัชนี PMI ที่เคลื่อนไหวเหนือระดับ 50 บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนมีการขยายตัว และหากดัชนี PMI เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 50 จะบ่งชี้ถึงภาวะหดตัวในภาคการผลิต

ตัวประกอบประกอบ  
ที่ส่งสัญญาณ  
เฝ้าระวัง

ตัวประกอบประกอบ  
ที่ส่งสัญญาณ  
ไม่ปกติ

- ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง หวดยงล้อ (INV\_2211) ดัชนีฯ อยู่ที่ 154.95 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.33 (ใช้วัดระดับการเปลี่ยนแปลงของสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเมื่อเทียบกับการส่งสินค้า หรือเพื่อชี้ทิศทาง การสำรองสินค้า ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นภาวะตลาดจากการหมุนเวียนของสินค้า)
- ดัชนีการส่งสินค้า หวดยงล้อ (SHIP\_2211) ดัชนีฯ อยู่ที่ 96.17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 5.69 สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการส่งออกสินค้าหวดยงล้อ
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (3 เดือนข้างหน้า) (BCI\_3) ดัชนีฯ ก่อนช่วงทรึงตัวที่ระดับ 52.4 โดยดัชนีฯ ยังอยู่เหนือระดับ 50 ทั้งในภาคการผลิตและไม่ใช้การผลิต สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่มองว่าภาวะธุรกิจจะขยายตัวได้ในระยะถัดไป โดยดัชนีฯ ของภาคการผลิตปรับลดลงเล็กน้อย จากกลุ่มเคมี ปิโตรเลียม ยางและพลาสติกเป็นหลัก ขณะที่ดัชนีฯ ของภาคที่ไม่ใช้การผลิตปรับดีขึ้น นำโดยภาคก่อสร้างที่มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในด้านปริมาณการก่อสร้าง การลงทุนและผลประกอบการ ส่วนหนึ่งจากที่ผู้ประกอบการคาดว่าปัญหาความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จะคลี่คลายรวมถึงภาคค้าส่งที่มีความเชื่อมั่นด้านปริมาณการค้าและคำสั่งซื้อปรับดีขึ้นมาก ซึ่งเป็นสัญญาณว่าในระยะข้างหน้า การบริโภคภาคเอกชนจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การสำรวจเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2563 เลื่อนออกไปและการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19

หมายเหตุ: BCI\_3 หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (3 เดือนข้างหน้า)

PMI\_CHINA หมายถึง ดัชนี PMI ภาคการผลิต จีน

EX\_GLOVE หมายถึง ปริมาณการส่งออกถุงมือยาง

SHIP\_2211 หมายถึง ดัชนีการส่งสินค้า หวดยงล้อ

INV\_2211 หมายถึง ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง หวดยงล้อ

MPI (Manufacturing Production Index) หลัก ครอบคลุมยางล้อ ถุงมือยาง และยางรัดของ เป็นต้น

ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย เป็นข้อมูลเดือนมกราคม 2563